

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ หรือป่าสงวน ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติการ เพื่อควบคุมไฟฟ้า และด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>๒. แนวทางการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ขอรับรองเป็นองค์กร ที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ส่งตัวอย่างสุนัขและแมวที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสุนัขและแมวที่โดนรถชนข้างถนน (ภายใน ๒๔ ชม.หลังจาก เสียชีวิต) โดยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>✓ ๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA)</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ ในการประเมินแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายใน และผู้ประเมินภายนอก และให้มีการทำแบบทดสอบก่อนการประเมินฯ เพื่อทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของบุคลากรภายในและผู้ประเมิน ภายนอกกว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ก่อนการประเมินในแบบสอบถามจริง</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>✓ ๔. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลและศาลมีคำสั่งประทับฟ้อง มีหน้าที่รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแล ทราบโดยด่วน</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒) กำชับให้บุคคลดังกล่าวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ถ้าบุคคลใดจงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริง ไม่รายงานตามข้อ ๑) และข้อ ๒) อาจเข้าข่ายเป็นการประพฤตินุติชนขัดขึ้น ต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภออาจดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งได้</p>	
<p>๕. แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)</p> <p>- เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรขอให้ตรวจสอบความพร้อม และความถูกต้อง หากเกิดการผิดพลาดคลาดเคลื่อนเล็กน้อยให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอถึงจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และท้องถิ่นจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๖. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น</p> <p>- เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๗. โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>- ขอให้อำเภอจัดการแข่งขันหรือคัดเลือกเด็กหรือเยาวชน เพื่อส่งเข้าแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ในระดับจังหวัด ซึ่งได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน โดยจะคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละรุ่นเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ต่อไป</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๘. แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๕๖๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>✓ ๙. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๔๙๓๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>- ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำข้อสังเกตเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ จัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก</p>
<p>✓ ๑๐. การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)”</p> <p>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งธนาคารขยะให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านและสร้างการรับรู้ให้ครัวเรือนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก